



หน้าแรก / ในพระราชสำนัก



## กรมสมเด็จพระเทพฯเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงานวันลองกอง 'ของดีเมืองนรา' ครั้งที่ 47

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2567, 08.23 น.

## สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกอง "ของดีเมืองนรา" ครั้งที่ 47

วันที่ 26 กันยายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในงาน "ของดีเมืองนรา" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "72 พรรษา ปีมหามงคล ชวนราเปี่ยมล้น ด้วยพระบารมี" ระหว่างวันที่ 19 - 28 กันยายน 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวุฒิศักดี เพชรมีศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เฝ้ารับเสด็จ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย นายอิทธิ กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีการปลูกลองกองมากที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูก 33,486 ไร่ และเป็นแหล่งลองกองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียง คือ ลองกองต้นหยงมัส เป็นไม้ผลอัตลักษณ์ที่สร้างรายได้ปีละมากกว่า 170 ล้านบาท จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรต้นพันธุ์ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกองที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในงานวันลองกอง กิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจ และเข้าชมมากที่สุด คือ นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และที่สำคัญในงานวันลองกองได้รับ พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงโดยทั่วกัน





สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสองกองและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่สู่ประชาชน 3. เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สู่เกษตรกรให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และ 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส โดยในส่วนของกิจกรรมหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของส่วนราชการ จำนวน 28 หน่วยงาน จำนวน 5 โซน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ ในโซนที่ 1 “เกษตรสรรค์สร้างอุดมแห่งแผ่นดิน” อาทิ นิทรรศการ “หนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพ สองกองต้นหยงมัส อัตลักษณ์นราธิวาส” นิทรรศการ “ชาวนรา ร่วมใจรักดี สืบสานพืชอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นิทรรศการ “กรมการข้าว น้อมนำคำสอน “พ่อ” สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย” นิทรรศการ “สืบสานรักษาต่อยอด ตาสตร์พระราช การปลูสัตว์ก้าวหน้า ชาวนรา มีสุข” นิทรรศการ “การอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์น้ำในป่าพรุโต๊ะแดง สืบสานงานพระราชดำริ” เป็นต้น



นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดบอนสี และการประกวดผลงานของสถาบันเกษตรกรของส่วนราชการ อีกด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานวันสองกอง "ของดีเมืองนรา" ครั้งที่ 47 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส





























# เที่ยวเมืองกาญจน์ห้ามพลาด 'เงาะ-ทุเรียน' ของดี 'ทองผาภูมิ' ผลไม้ GI แห่ง 'เทือกเขาตะนาวศรี'



**อ**าเภอทองผาภูมิ พื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขา นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สภาพพื้นที่ในแนวเขตเทือกเขาตะนาวศรี ที่มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่ยังเอื้อต่อการเพาะปลูก ทำให้ทองผาภูมิกลายเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพรสชาติดีทั้งเงาะ ทุเรียน สร้างรายได้ต่อเกษตรกร และจังหวัดนับร้อยล้านบาทในแต่ละปี ล่าสุดยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย

**ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์** ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของ อ.ทองผาภูมิ มีผลผลิตปริมาณมากและมีคุณภาพดีเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมนับถืออย่างมาก จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้า GI **"ทุเรียนทองผาภูมิ"** สร้างความภาคภูมิใจและสร้างรายได้มากมายให้เกษตรกร

"ความพิเศษของทุเรียนทองผาภูมิ คือ เป็นทุเรียนพันธุ์หอมทองที่ปลูกในพื้นที่แนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งมีลำน้ำสำคัญมากมาย มีสภาพอากาศกลางวันร้อน กลางคืนเย็น บนพื้นที่ปลูกเป็นดินศิลาแลง เนื้อดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ำได้ง่าย ทำให้อากาศทุเรียนชอบโชกอาหารได้ดี และได้รับสารอาหารเต็มที่ ด้วยแหล่งภูมิศาสตร์นี้ทำให้ทุเรียนทองผาภูมิเติบโตได้ดี มีอัตลักษณ์ชัดเจน ผลทรงรีสวย เปลือกบางรสชาติหวานมัน เนื้อหนาสีครีมเหลือง ผิวมันวาวกรอบ เส้นใยน้อยและไม่ม่กลิ้นฉุน ได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยช่วงฤดูกาลผลิต 2567 มีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,476 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 2,700 ไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 4,320 ตัน

นอกจากนี้ ยังมี **"เงาะทองผาภูมิ"** Ngoh Thong Pha Phum หรือ Thong Pha Phum Rambutan) ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในปี 2564 เป็นเงาะพันธุ์โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์ คือ ผลค่อนข้างกลมเล็ก ขนค่อนข้างสั้น มีสีเขียวทองอ่อน เปลือกบางสีเหลืองปนแดง เมล็ดเล็ก เนื้อหนา หวาน ล่อนกรอบ ไม้ฉ่ำน้ำ นิยมทานผลถึงสุกปลูกทั้งใน อ.ทองผาภูมิ ไทรโยค สังขละบุรี และ อ.ศรีสวัสดิ์ โดยช่วงเดือนพฤษภาคม-



ร้อยโท ทศพล  
ไชยโกมินทร์



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17002

หน้า: 12(ซ้าย)

Col.Inch: 98.54 Ad Value: 118,248

PRValue (x3): 354,744

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เทียวเมืองกาญจน์ห้ามพลาด 'เงาะ-ทุเรียน' ของดี 'ทองผาภูมิ' ผลไม้ GI แห่ง'เทือก...



กรกฎาคม เป็นฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ทั้งเงาะ และทุเรียนทองผาภูมิ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองกาญจน์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น” ผู้ว่าฯ กล่าว

ด้าน ศุภสิทธิ์ คนชม หรือเสี่ยโจ้ เจ้าของสวนบ้านไร่ทุเรียนทองผาภูมิ 1 ในเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่หมู่ 6 บ้านไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ กล่าว ว่า ปลูกทุเรียน มาแล้ว 9 ปีบนเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ปัจจุบันมีประมาณ 1,500 ต้น ที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรี และนายอำเภอทองผาภูมิมาดูแลด้านการปลูก การจำหน่ายทุเรียนให้ชาวสวน โดยเฉพาะการจัด “เทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณี ลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567” เป็นช่องทางที่ดีในการจำหน่ายเป็นอย่างมาก

“สภาพพื้นที่ที่มีองค์ประกอบของธรรมชาติที่สมบูรณ์ เช่น น้ำจากลำธารไหลมาจากภูเขา มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ ดินขุยไผ่อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยธรรมชาติ อากาศที่เย็นสบาย พร้อมความตั้งใจของชาวสวนทุเรียนทองผาภูมิ นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ เนื้อทุเรียนมีรสชาติกรอบอร่อย เป็นที่

ชื่นชอบแพร่หลาย” เจ้าของสวนบ้านไร่ทุเรียนทองผาภูมิกล่าว

แม้ฤดูกาลผลไม้ไปแล้ว หากมาเที่ยวกันตอนนี้ ยังมีผลผลิตในบางพื้นที่ให้บริโภค ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชิมรสชาติเงาะ-ทุเรียน GI ต้องไปเที่ยวทองผาภูมิ

## ปิยรัชต์ จงเจริญ



## งานคนคน คนคนงาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ผลตอบรับดีเยี่ยม ต่อยอดธุรกิจ ส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

"ขุ่ม ยะประดิษฐ์" หรือ "ป้าขุ่ม" ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านั้นตนกับครอบครัวทำอาชีพค้าขาย รับเหมาก่อสร้าง และทำนา จน

และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกออาชีพแก่บุคคลอื่น เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้คนทั่วไป

สำหรับการทำงาน จะกระจายงาน ให้วัดฤดูใบ อุปรกรณการผลิตแก่สมาชิกนำกลับไปทำที่บ้าน และนำกลับมาส่งตามวันเวลาดนัดหมาย ค่าตอบแทน 15-50 บาทต่อชิ้น รวม ๆ สามารถสร้างรายได้ 7,000 บาทต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีหลากหลาย ผสมผสานระหว่างหนังสัตว์และเสื่อกก หรือฝ้ายออร์แกนิกจากธรรมชาติ โดยราคาเสื่อผืนจะเริ่มต้นที่ 150-550 บาท กระเป๋า 50-5,500 บาท ถ้าเป็นกระเป๋าผสมหนังวัวแท้ และเป็นงานฝีมือล้วน ราคาจะสูงกว่าสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังมีรองเท้าจากเสื่อกก เป็นสินค้าที่ได้รับยอดสั่งซื้อจากประเทศลาวและเวียดนามเดือนละ 2,000 คู่ และยังมีลูกค้าจากกลุ่มโรงแรมในประเทศอีก ราคา คู่ละ 100 บาท

# ไอเดียล้ำ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 'กก' เพิ่มมูลค่าส่งออกต่างประเทศ



เมื่อปี 2542 จังหวัดปราจีนบุรี เกิดวิกฤติน้ำท่วมทำให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบไปด้วย ข้าวของไร่นาเสียหาย แต่ยังมีต้นกกหลงเหลืออยู่ ชาวบ้านจึงได้นำมาทอเป็นเสื่อเพื่อสร้างรายได้ แต่ก็ยังขายไม่ได้ ตนจึงได้ชักชวนสมาชิกกลุ่มให้มารวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเสื่อกกขึ้นมา แต่การทอเสื่อขายอย่างเดียวมีมูลค่าน้อย จึงเริ่มนำเสื่อกกไปย้อมเป็นสีและนำมาแปรรูปเป็นหัตถกรรมจากต้นกก เช่น กระเป๋ารองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กอถ้องใส่พืชชู โคมไฟ กระเป๋ากอถ้องเนกประสงค์ กระเช้าผลไม้ เป็นต้น

ต่อมาในปี 2553 ได้จดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิก 30 คน ทางสำนักงานฯ ได้เข้ามาส่งเสริมการขายให้กลุ่ม พาออกบูธตามงานต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก จากนั้นทางกลุ่มได้ยื่นกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทำให้กลุ่มเติบโตต่อเนื่อง



"ป้าขุ่ม" เล่าให้ฟังต่อว่า จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือการเลือกใช้ต้นกกในพื้นที่และเป็นกกคุณภาพดี เส้นยาวเหนียวและมันวาว ปลูกบนดินคุณภาพดี นำมาเย็บทออย่างละเอียด ใช้สีย้อมที่ติดแน่นคงทน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่เสมอ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก มีช่องทางการจำหน่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ และยังมีกระจายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ "ขุ่มขุ่ม ยะประดิษฐ์" โทรศัพท์หมายเลข 08-1434-8203.



# คชก.เร่งเคลียร์หนี้ ปิดบัญชีปี67 12 หน่วยงานรัฐ ยังก้าง 4 พันล้าน

คชก.เร่งปิดบัญชีช่วยเหลือเกษตรกร ปี 12 หน่วยงานรัฐ เร่งเคลียร์หนี้กว่า 4 พันล้าน เตรียมชง สมว.คลังเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อเดินหน้าต่อ **หวังนำเงินมาหมุนช่วยเกษตรกร**แก้สินค้าล้นตลาด **ห่วงปี 68 งบไม่พอ** หลังเพิ่มสินค้าเป้าหมายเป็น 10 กลุ่ม สนองนโยบายรัฐบาลใหม่



จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) (30 ส.ค.67) ที่มีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญให้ดำเนินการเร่งรัดปิดบัญชี 64 โครงการ 12 หน่วยงาน ที่ยังติดค้างรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการคบท. เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในที่ประชุมได้มีการรายงานลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จาก 3 กระทรวงใน 12 หน่วยงาน รวม 64 โครงการ มีต้นเงินค้าง 4,227.786 ล้านบาท แยกเป็น มูลหนี้ที่คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บได้ 63.137 ล้านบาท และมูลหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ 4,166.302 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการเงินช่วยเหลือ จำนวน 8 หน่วยงาน 34 โครงการ รอหน่วยงานส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน และ/หรือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 4,019.961 ล้านบาท แล้วให้จัดทำข้อมูลประมาณการส่งคืนเงินเหลือจ่าย และ/หรือ ส่งสรุปรายงานการรับ -จ่ายเงิน ของ 5 หน่วยงาน 26 โครงการ ยอดคงค้าง 3,003.018 ล้านบาท โดยแยกเป็น คาดว่าจะส่งคืนเงินเหลือจ่ายได้ (ของอ.ต.ก.) 42.817 ล้านบาท และคาดว่าจะส่งสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงิน 2,960.201 ล้านบาท

พร้อมมอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรายงานและสาเหตุที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนได้ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดลูกหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 1.จัดกลุ่มลูกหนี้ และ 2. จัดประเภทสถานะ/การดำเนินคดีของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ให้เตรียมนำเสนอนายพิชัย ชุนหวาจิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย และ



## หน่วยงานที่ค้างปิดบัญชีเงินกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

จำนวนโครงการ	วงเงินเบิกจ่าย	ค้างส่งคืน
2	700	98.165
9	3,190	468.292
1	15.271	1.103
1	20	5.756
3	164.059	26.587
5	2,325.089	1,558.808
10	2,385	51.007
16	5,597.777	249.081
6	5,690.167	196.362
3	623	278.279
3	824.605	362.668
5	1,430.253	929.265
<b>รวม</b>	<b>22,965.221</b>	<b>4,225.373</b>

หน่วย : ล้านบาท



ฐาน INFO GRAPHIC

ที่มา : คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2567



มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการที่ค้างส่งคืนเงินและปิดบัญชีโครงการ และเป็นแนวทางในการกำกับการจัดการและการบริหารเงินกองทุนต่อไป

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ผลจากการที่หลายหน่วยงานยังไม่ชำระคืนกองทุนรวมฯ ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีต่อไป ควรกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากเป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสินค้า ทั้งการ รับซื้อ-กระจายผลผลิต และการจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค ไม่สามารถทำได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับในปีงบประมาณ 2568 ทางคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอกรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรวงเงิน 1,600 ล้านบาท เท้ากับปี 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาโครงสร้างการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร ต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

ประมาณ 2568 เสนอ คบท. และกระทรวงการคลัง พิจารณานุมัติตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ได้เพิ่มเติมสินค้าเป้าหมายในกรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากเดิม 9 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 1. พืชไร่ 2. พืชน้ำมัน 3. พืชหัว 4. ผลไม้ 5. ปศุสัตว์ 6. ประมง 7. เกลือ 8. ดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 9. ปัจจัยการผลิต (ใหม่) 10. สินค้าจำเป็นเร่งด่วน และให้ทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีบัญชี 2568 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” และมุ่งเน้นการตรวจสอบติดตามการชำระหนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ





## “ศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าว” ลุยยกระดับนวัตกรรม ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

นายประยูร แดงกริพย์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2567 กล่าวถึง ศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าว ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีขึ้นพันธุ์ขยายจากกรมการข้าวเป็นหัวเชื้อในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มต่อเนื่อง 3 ปี โดยศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ และมีความพร้อมในการรับสนับสนุนอิมพอร์ตพันธุ์ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดข้าวจากกรมการข้าวเพื่อไปเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ มีกำลังในการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น

“การทำนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแตกต่างจากการทำนาทั่วไป เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรสภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ และได้รับใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช (บรรจุภัณฑ์มีตราสัญลักษณ์) ตามสโลแกนของกลุ่ม “เมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ไม่มีเมล็ดพันธุ์ปน”

ควบคู่กับการปลูกข้าวใช้แบบการตัดต่อซึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลัง

จากการเก็บเกี่ยวข้าว โดยมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าการปลูกข้าวแบบปกติ 20-25 วัน ผลผลิตอยู่ที่ 650 กิโลกรัม/ไร่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ และการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อแก้ปัญหาดินหล่ม เป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และสามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้นำความรู้ทางด้านวิชาการ คิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีการเกษตรมาปรับใช้ในทุกกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น การประดิษฐ์ เครื่องโรยกลิ้งอัตโนมัติ อีหอบ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปรับพื้นนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ เครื่องลำเลียง ถาดกลิ้งสำหรับเครื่องดำน การปรับเพิ่มระยะปักดำ อุปกรณ์กำจัดวัชพืชในระยะเวลาและนำโดรนเพื่อการเกษตรมาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีราคาแพงพัฒนาระบบปลูกข้าวให้ได้คุณภาพและปริมาณ เพื่อต่อสู้กับตลาดค้าข้าวในอนาคดโดยใช้หลัก “การตลาดนำการผลิต”

นายประยูร กล่าวว่า การทำเมล็ดพันธุ์ข้าว ราคาก็เป็นแรงจูงใจ รายได้จากการขายข้าวจะราคาสูงกว่า การขายข้าวทั่วไปในท้องตลาด เฉลี่ย 15%-20% แล้วในทุกๆ ปี ทางศูนย์มีการกำหนดและควบคุมแผนการผลิตร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ชาวนานครสวรรค์ และภาคเอกชน คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่



ที่ได้รับมอบหมาย มีการทำบันทึกความตกลงกันว่าจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดไหนให้กับพี่น้องชาวนาในชุมชนตามความต้องการในพื้นที่นั้นๆ และยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว ทำโครงการ U2T 1 ตำบล 1 มหาลัย จัดทำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเกล็ด “ALLDee (ออล-ดี) ปุ๋ยเพื่อชุมชน” โดยมีเยาวชนในชุมชนเข้าร่วม ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน จัดหาปุ๋ย ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น

โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความคุณภาพตามมาตรฐาน ร่วมสร้างระบบในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ทุกด้าน จนได้ผลผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด มีระบบการจัดการรวบรวมผลผลิต และการบริหารผลผลิตส่วนที่เกินเป้าหมายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ชาวนานครสวรรค์ โดยทางกลุ่มจะรับซื้อผลผลิตของสมาชิกส่วนที่เกินมาบรรจุเพื่อจำหน่ายในนาม วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางขาว ตรากลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว มีการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวแปรรูปผ่านช่องทาง Facebook และ Line group อีกด้วย





☰ ข่าว > เกษตร

27 ก.ย. 2567 • 13:55 น.

# กยท.วางทิศทางรับกฎ EUDR สร้างเสถียรภาพราคายางในตลาดโลก





## กยท. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ITRC ครั้งที่ 39 วางทิศทางรับกฎ EUDR สร้างเสถียรภาพราคายางในตลาดโลก

ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ครั้งที่ 39 ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้า ทหารือปัญหาและอุปสรรค วางแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาราคายาง ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและราคายางในตลาดโลก ของประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย (Thailand Indonesia Malaysia: TIM) ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในประเทศสมาชิกไตรภาคียาง

โดยขณะนี้โลกกำลังมุ่งเป้าความสำคัญไปที่กฎระเบียบด้านการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (European Union Deforestation Regulation: EUDR) ที่จะมีผลบังคับใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์ 7 กลุ่ม รวมถึงยางพาราในช่วงปลายปีนี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวควบคู่กับการกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ ผนวกกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยตลอดจนผู้ประกอบการยางสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุขทัตน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดเผยว่า ทั้ง 3 ประเทศสมาชิก ให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยางพาราเป็นอย่างมาก โดยได้วางมาตรการเป็นกรอบความร่วมมือในการ



บริหารจัดการ เพื่อให้ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีเสถียรภาพ ทั้งการปรับปริมาณการผลิตและกระตุ้นการใช้ยาง รวมถึงการรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทานยางธรรมชาติในตลาดโลก โดยในวันนี้ ITRC ในฐานะผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปยางได้ร่วมกันทบทวนประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าในโครงการจัดหายาง โครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน โครงการส่งเสริมการใช้ยาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรการตามกฎระเบียบ EUDR ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมั่นใจว่าการหารือร่วมกันในวันนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมยางอย่างแน่นอน





# "นฤมล"เยือน 'คาส์คสถาน'เปิดตลาดใหม่ในเอเชียกลาง ลุยขยายการส่งออกสินค้าประมงแปรรูป-สินค้าฮาลาล เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรไทย

เผยแพร่: 27 ก.ย. 2567 16:58   ปรับปรุง: 27 ก.ย. 2567 16:58   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(27 ก.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐคาส์คสถานเข้าร่วมการประชุมผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรกับ Mr. Epmek Kenzhehanuly (นายเออร์เมก เคนเซฮานูลี) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐคาส์คสถาน พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐคาส์คสถาน เพื่อส่งเสริมการค้าด้านเกษตร



ศ.ดร.นฤมล ยังได้หารือถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการเกษตรในสาขาต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ การวิจัยร่วมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาตลาด การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารด้วย

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการเกษตรกับคาซัคสถาน ในด้านต่าง ๆ ทั้งมิติวิชาการและการค้า ซึ่งคาซัคสถานถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียกลางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีความร่วมมือด้วยอย่างเป็นทางการ แม้ว่าที่ผ่านมาการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับคาซัคสถานจะมีปริมาณไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่คาซัคสถานเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีประชากรประมาณ 20 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 450,000 บาทต่อปี และเป็นประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ศ.ดร.นฤมล ระบุว่า คาซัคสถานมีนโยบายที่จะเป็นศูนย์กลางในการขนส่งของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกรของทั้งสองฝ่าย ในส่วนของการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร เนื่องจากคาซัคสถานเป็น EAEU ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับระบบของสหภาพยุโรป ทำให้การส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทยจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มประเทศดังกล่าว

"เราจึงได้มีการหารือถึงการเสริมสร้างความร่วมมือและแนวทางในการส่งออกสินค้าในรูปแบบทวีภาคีกับคาซัคสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าประมงแปรรูปและสินค้าฮาลาล จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานในเรื่องดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรฯได้เสนอตัวเป็นเจ้าของภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทยและคาซัคสถาน ครั้งที่ 1 เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายเกษตรที่สำคัญ การผลักดันโครงการความร่วมมือด้านวิชาการเกษตร รวมทั้งการหารือถึงแนวทางการขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน"ศ.ดร.นฤมล กล่าวทิ้งท้าย













# MATICHON ONLINE

เว็บไซต์ออนไลน์

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง SDG UPDATES เศรษฐกิจ โลกประเทศ ภูมิภาค ต่างประเทศ การศึกษา ไลฟ์สไตล์ กีฬา

บันทึก



คลัง บทความ ข่าวหนังสือ อื่นๆ

หน้าแรก เศรษฐกิจ เกษตร-ส.ป.ก.-...

## เศรษฐกิจ

# เกษตร-ส.ป.ก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 27 กันยายน 2567 - 17:02 น.

Facebook Twitter LINE Copy Link





## เกษตร-ส.ป.ก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กับ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลเกษตรกรและการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร ข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการยื่นคำขอจัดที่ดิน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงความมั่นคงของสิทธิจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ หรือความช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

นายอิทธิ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการนำความรู้ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน มาบูรณาการข้อมูลให้เกษตรกรได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ในการแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก. จะลดขั้นตอนการขอเอกสาร และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ อีกทั้ง ยังช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. และสามารถติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดศักยภาพสูงสุด และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ ยังสามารถนำข้อมูลไปวางแผน การผลิต การตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก้ไขปัญหาปากท้องของเกษตรกรให้กินดี อยู่ดี ภาคการเกษตรเติบโตด้วยความมั่นคง ยั่งยืน





Advertisement

ทั้งนี้ นายอิทธิ กกล่าวว่า การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ของทั้งสองหน่วยงานนั้น สืบเนื่องจาก ส.ป.ก. มีภารกิจสำคัญในการจัดที่ดินของรัฐให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และยกระดับมูลค่าของสิทธิ โดยการปรับปรุงเอกสารสิทธิให้เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับการปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,628,520 ราย 2,205,561 ฉบับ เนื้อที่รวม 22,079,407.67 ไร่ ตามกระบวนการออกเอกสารสิทธิ



นั้น ส.ป.ก. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร ซึ่งส่วนหนึ่งของการตรวจสอบมาจากการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการให้บริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรมาประกอบการพิจารณา

ขณะเดียวกัน นายอิทธิ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรก็มีภารกิจในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นเกษตรกรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ตั้งที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานเกษตรอำเภอด้วย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดิน ที่จะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขอหนังสือรับรองจาก ส.ป.ก.จังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการตรวจสอบ หรือออกหนังสือรับรอง ส.ป.ก. จึงร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด





วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง &gt; อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค &gt; กีฬา เศรษฐกิจ &gt; เทคโนโลยี

## "รมช.อัครา" กำชับกรมชลฯ สำรวจอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย แผนเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลด

© 27 กันยายน 2567 17:39 น. | สยามรัฐออนไลน์ | เกษตร



"รมช.อัครา" นำทีมลงเมืองเหนือ มอบกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งแผนเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลด

วันที่ 27 ก.ย.67 นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์น้ำ







ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงรายเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในหลายพื้นที่แล้ว สำหรับแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ นำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดถนนเส้นทางสัญจรในชุมชนและบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังตามชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการจัดส่งน้ำประปาให้กับชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้



ในการนี้ ผู้อำนวยการโครงการเชียงรายได้การนำเสนอแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตเวียงป่าเป้าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ป้องกันอุทกภัย และเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในระยะยาวอีกด้วย

ทั้งนี้ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการสำรวจอาคารชลประทานและสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววัน







จากนั้น นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางต่อไปยังบ้านแม่ปูนล่าง ในพื้นที่ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากสะพานขาดเนื่องจากอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรได้ ในเบื้องต้น ชาวบ้านได้ร่วมมือกันซ่อมแซมสะพานเพื่อใช้งานชั่วคราวก่อน ในการนี้ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เร่งซ่อมแซมสะพานโดยการติดตั้งสะพานเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

## เคาะโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตลำไย

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ บริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2567 ว่า ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม เป้าหมายเกษตรกร 10,000 ราย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ตาก และ จ.แพร่ ระยะ เวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม- กันยายน 2568

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ ความรู้เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตลำไยสดช่อคุณภาพเกรด AA ตลอด ห่วงโซ่การผลิต และต่อยอดสู่การสร้างราย ได้เพิ่มของเกษตรกรตามนโยบายภาค เกษตร “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่ม รายได้” ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรม ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสำรวจข้อมูล เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอายุต้นตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในพื้นที่เป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเตรียมสนับสนุน ปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิตในการเพิ่ม สัดส่วนการผลิตลำไย ได้แก่ ระบบน้ำ ปู๋ยอินทรีย์ ปู๋ยเคมี การตัดแต่งกิ่งและ อื่น ๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต่อไป.



## ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์-ปลูกพืชผักเมืองหนาว



ขยายผลในการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาที่เอื้อต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า โครงการต่าง ๆ ได้นำพาความผาสุกร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในทุกวันนี้และสืบไป”



นางสุพร ตรินรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยชนเผ่า จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ฟาร์มตัวอย่าง” ขึ้น สำหรับเป็นแหล่งจ้างงานและฝึกอาชีพด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ปลูกพืชผักเมืองหนาวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีน และขยายโครงการไปทุกภาคของประเทศกว่า 56 แห่ง อาทิ บ้านแม่ตุงตุง

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ บ้านแม่ต๋ำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง บ้านหนองหมากเผ่า อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร บ้านโคกป่ามาบือซา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส บ้านทุ่งคลองชีพ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นต้น

“โครงการตามพระราชดำรินี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานไว้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสืบสาน รักษา ต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผืนป่าให้คงความสมบูรณ์ ต่อมาในปี 2543 เกิดโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ขึ้นแห่งแรกที่ อ.เวียงแหง



จ.เชียงใหม่ และขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวม 18 แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 8 แห่ง จ.เชียงราย 4 แห่ง จ.น่าน 3 แห่ง และ

อีก 3 แห่ง ได้แก่ จ.พิษณุโลก พะเยา และ จ.กำแพงเพชร มุ่งเน้นการทำแปลงสาธิต



ด้านการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของราษฎร ทรงส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ประโยชน์

สูงสุด ลดการใช้สารเคมี พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำที่จะสร้างแหล่งอาหารให้ราษฎร ในขณะที่เดียวกันก็ให้ปลูกฝังความรู้เห็นความสำคัญของป่าไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อให้ป่าคงความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการสามารถประกอบ

อาชีพได้อย่างมั่นคง และพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นำรายได้สู่ชุมชนเพิ่มเติมอีกด้วย.



## ปลัดฯ รุดขับเคลื่อน ประชุมคณะทำงาน นโยบาย-แผนงาน พัฒนาการเกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ อาทิ 1.(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ.2567 สนับสนุนให้เกษตรกรนำเครื่องจักรกลที่มีอยู่ไปประกอบอาชีพได้ ก่อนเสนอร่างดังกล่าวต่อประธานกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาลงนาม และ 2.การเปิดตลาด

ปริมาณในโควตา อัตราภาษีในและนอกโควตา รวมทั้งเงื่อนไขการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ (ชนิดแห้งเป็นผงและแห้งไม่แห้ง) หัวพันธุ์มันฝรั่ง และมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามพันธกรณีความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568-2569 ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง เสนอ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผลผลิตภายในประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ (ร่าง) แผนพัฒนากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ.2566-2570 กำหนด “วันกล้วยไม้แห่งชาติ” วันที่ 18 มกราคมของทุกปี แนวทางการรับมือจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศ และแผนขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 5 ล้านไร่ ภายในปี 2570

## รองปลัดฯให้กำลังใจ เยาวชนเกษตรกรฝึกงานญี่ปุ่น

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมตรวจติดตามเยาวชนเกษตรกรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567 โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเยาวชนเกษตรกรไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการทำการเกษตร ร่วมกับเยาวชนเกษตรกรจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่ศูนย์ Koibuchi Gakuen agriculture nutrition specialist school เมือง Ibaraki ทั้งนี้ นายเศรษฐเกียรติ กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับเยาวชนเกษตรกรไทย พร้อมทั้งให้แนวคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรที่ประเทศไทยต่อไป

ต่อมารองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านครอบครัวเกษตรกรกรญี่ปุ่น (นาย Isogai Masakazu) ที่เมือง Chiba โดยเป็นครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพปลูกพืชผักและข้าว และได้รับเยาวชนเกษตรกรของไทยเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานมาแล้ว 3 รุ่น โดยปัจจุบันได้รับ น.ส.รัตนาพร อินคำ (ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรมชลประทาน) เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงาน โดยนาย Isogai Masakazu กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้รับเยาวชนเกษตรกรของไทยเข้าฝึกปฏิบัติงาน และเห็นว่าเยาวชนเกษตรกรไทยมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีอัธยาศัยที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นาย Isogai Masakazu มีความคาดหวังว่าเยาวชนเกษตรกรไทยที่มาฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมในประเทศไทย



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 30 กันยายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15857

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 22.97

Ad Value: 28,712.50

PRValue (x3): 86,137.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อภัย'เร่งเดินหน้าเกษตรระดับหมู่บ้าน

## 'อภัย'เร่งเดินหน้าเกษตรระดับหมู่บ้าน

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในการสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และสอดคล้องกับนโยบายยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในปี 2570 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้

มีมูลค่าเพิ่มได้จริง อาทิ 1.หมู่บ้านพูนจ.แพร่ ยกกระดับส้มเขียวหวานให้เป็นสินค้ามีมูลค่าสูง ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) จนมีตลาดและโมเดิร์นเทรด รองรับซื้อสินค้าในพื้นที่ 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากราย จ.ชัยนาท รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนยกระดับการเลี้ยงปลากรายและทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากรายส่งจำหน่ายช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ 121,500 บาท/ครัวเรือน/ปี 3.บ้านตาติด หมู่ 3 ต.โนนผึ้ง

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สามารถปลูกดอกเบญจมาศในพื้นที่ได้ตลอดปี กระทรวงเกษตรฯ จึงบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาสายพันธุ์ดอกเบญจมาศให้ปลอดโรค ใช้ปุ๋ยคุณภาพสูง ทำให้ได้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4.บ้านทุ่งนางแก้ว หมู่ 5 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล นำร่องปลูกกาแฟพรีเมียมโรบัสต้า และสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ 112 ไร่ ได้รับมาตรฐาน GAP มีผู้ประกอบการยอดจองต้นกาแฟล่วงหน้า ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่รวมกันถึง 3,300,000 กว่าบาท

# สวพส.ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดันSoftPowerในเชิงวัฒนธรรม

นายวิรัตน์ ปราบทุกซ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. กล่าวว่า การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนางานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่าของเกษตรกรพื้นที่สูง ที่ผ่านมาได้สามารถสร้างรายได้ใน 23 ชุมชน 19,439,477 บาท ช่วยแก้ปัญหาความยากจน เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) ของรัฐบาล โดยผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาชนเผ่า ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ในการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เยาวชนรุ่นใหม่

เข้ามาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่คนทั่วไปผ่านทางสื่อสารแบบออนไลน์ต่างๆ

ผลจากการดำเนินงานแก้ปัญหาความยากจน ในการขยายองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของ สวพส.ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงให้อยู่ดีมีสุข เกิดชุมชนต้นแบบสร้างมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาชนเผ่า “Soft Power” จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับพระราชทานลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัฒนฉวีฯ” จากพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัฒนฉวี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการปักลายบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้สร้างสรรค์งานหัตถกรรม สืบสานอนุรักษ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมชนเผ่าทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนแนว

ความคิดที่จะย้ายกลับถิ่นฐาน จึงเป็นก้าวสำคัญที่ตอบโจทย์ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่กลับบ้านแล้วจะทำอะไร เพราะคนเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนสองวัฒนธรรมคือ รู้จักข้างนอกและข้างใน และเป็นคนขับเคลื่อนหลักในชุมชน อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุในชุมชนจะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่มีความรู้ ความชำนาญจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ก่อให้เกิดความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้สูงอายุและผู้พิการ

นายวิรัตน์ กล่าวต่อว่า งานหัตถกรรมชนเผ่าซึ่งทำจากวัสดุทางธรรมชาติ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ยังพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาสังคม ระบบนิเวศของชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนเกิดความหวงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของป่าที่เป็นวัตถุดิบสำคัญช่วยต่อยอดสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป



## สศก. เผย ผลโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 67 สำเร็จตามเป้า 100 ตำบล นำร่อง 144 กลุ่มสินค้า

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดย



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ตำบลอย่างแท้จริง โดยโครงการฯ กำหนดเป้าหมายรวม 500 ตำบล ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 100 ตำบล ปี 2568 จำนวน 200 ตำบล และปี 2569 จำนวน 200 ตำบล

ผลการดำเนินโครงการฯ สศก. พบว่า ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100 ตำบล โดยคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนำร่อง จำนวน 144 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ 84 กลุ่ม ด้านปศุสัตว์ 37 กลุ่ม และด้านประมง 23 กลุ่ม และจำแนกผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนในแต่ละประเภทกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อพัฒนายกระดับสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม ได้ดังนี้

1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก ดำเนินการ

ได้ 95 กลุ่ม อาทิ ข้าวอินทรีย์ กล้วยหอมทอง ทุเรียน มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม มังคุด ปลากะพงขาว

2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการได้ 46 กลุ่ม อาทิ สับปะรด โคขุนคุณภาพ เนื้อโคแช่แข็ง เนื้อพร้อมปรุง ปลาเนื้ลสด ปลากะพงขาว และ

3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการได้ 2 กลุ่ม คือ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ ของแปลงใหญ่โคเนื้อและฟาร์มอาหารสัตว์ เลขาขวัญ จ. กาญจนบุรี และโคเนื้อโคราชวากิวของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา โดยการพัฒนาหญ้าเนเปียร์ที่เป็นอาหารของโคเนื้อให้มีคุณภาพสำหรับด้านประมง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ของกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบางแพ จ. ราชบุรี เป็นการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ

ด้านนางธัญธิดา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า จากที่ศูนย์ประเมินผล ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 15 จังหวัด พบว่า หน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรมีความต้องการขยายตลาดจำหน่ายผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น จัดทำแผนการตลาดต้นทุนจากปัจจัยการผลิต ทำแผนการผลิต ปุ๋ยหมักหรือสารชีวภัณฑ์ หรือทำแผนลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ และที่สำคัญจัดทำแผนพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง มาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรด้วยเช่นกัน

อีกทั้งเกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนในการจัดหาตลาดใหม่ๆ การสนับสนุนการจัดทำ Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า การเพิ่มผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการผลิต ให้รัฐช่วยเหลือในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการผลิต ที่สำคัญต้องเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลังฤดูกาลผลิต เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนเกษตรกรในช่วงที่ไม่ได้ทำการผลิต จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมนี้





## สวนทุเรียนจังหวัดสุรินทร์

### กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท. 5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์นับเป็นอีกจังหวัดที่เกษตรกรในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนทดแทนพื้นที่มันสำปะหลังโรงงานและพื้นที่

ยางพาราตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

โดยปี 2567 จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ขึ้นต้นทุเรียนรวม 2,000 ไร่ พบปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมมาก (S1/S2) 44.40% และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3/N) 55.60% แหล่งปลูกสำคัญอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาพนมดงเร็ก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ

อำเภอพนมดงรัก อำเภอบัวเชด อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอกาบเชิง เกษตรกรนิยมปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ก้านยาว

“เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1/S2) จะได้ผลผลิต 319.33 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 24,183.53 บาท/ไร่/ปี หรือ 75.73 บาท/กิโลกรัม ”



# เชียงใหม่ แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร มุ่งสร้างจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรในระยะยาว



## รายงานพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากษัตริย์ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านการจัดงานรณรงค์ ซึ่งประกอบด้วย 1.Re-Habit : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชแบบไม่เผา 2.Replace with High Value Crops : เปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่สูง 3.Replace with Alternate Crops : เปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่ราบโดยเน้นการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ การนำแนวทาง 3R Model มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการเศษวัสดุและจัดการแปลงที่ปลอดการเผา สู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างสินค้าเกษตรคาร์บอนต่ำ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร



นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการนำเสนอประเด็นเรื่อง “เกษตรไม่เผา เธอรัก (กุ) เขา ดาวก็รักเธอ” ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเผาในพื้นที่เกษตร ในหลาย ๆ มิติ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบ



นโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จากการดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อน งานลดการเผาในพื้นที่เกษตร อาทิ จังหวัดเชียงราย “Chiang Rai Zero Burn Model” ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567 ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม โดยการจัดการฟางข้าวแบบปลอดการเผาด้วยการส่งเสริมการอัดฟางและโคกลบสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแก่ชุมชน และจังหวัดพิษณุโลกดำเนินกิจกรรม “ฟางทองคำ ลด PM2.5 เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผาต่อซังข้าว ซึ่งเป็นต้นเหตุของฝุ่นละออง PM2.5 และสร้างรายได้จากการอัดฟางข้าวจำหน่าย เกษตรกรในพื้นที่ มีการรวมตัวก่อตั้งชมรมฟางอัดก้อนพิษณุโลกและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฟางอัดก้อนพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการนำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์และรวบรวมเพื่อการค้า โดยได้ทำสัญญาซื้อขายฟางก้อนจำนวน 9 แสนก้อน มูลค่ารวม 18 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการแม่แจ่มโมเดล” หมู่บ้านนำร่องปลอดการเผาในพื้นที่เกษตรที่ช่วยแก้ปัญหาการถูกชะล้างของหน้าดินบนพื้นที่สูง อันเกิดจากการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว ด้วยการปรับเปลี่ยน



วิถีการผลิตส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานที่มีตลาดรองรับ ซึ่งช่วยยับยั้งการบุกรุกป่า ลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาไร่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โดยนายเรืองพจน์ ธารานาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากษัตริย์ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงาน



ส่งเสริมและพัฒนากษัตริย์ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ยังดำเนินการลดการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำเกษตรแบบปลอดการเผา มุ่งสร้างจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรในระยะยาว รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป





หน้าหลัก / ภูมิภาค / ภาคกลาง-ตะวันออก

## ชาวสวนทุเรียนตะวันออกจี้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาหน้า-จัดการปัญหาการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทย สร้างอนาคตตลาดอย่างยั่งยืน

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2567 11:59 | ปรับปรุง: 29 ก.ย. 2567 12:08 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด - รมช.เกษตร เปิดเวทีสัมมนาทิศทางการอนาคตทุเรียนไทยอย่างไรให้ยั่งยืน รับฟังปัญหาจากปากเกษตรกรรต้องการให้บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ แก้ปัญหาทุเรียนอ่อน การสวมสิทธิ์ใบ GAP ทุเรียนอย่างจริงจัง ด้านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยันสารแคดเมียมในไทยไม่เกินมาตรฐานโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอติ ศิริสัตย์ชยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา “ทิศทางการอนาคตทุเรียนไทยอย่างไรให้ยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นที่ห้องประชุมสงฆ์ วัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด



โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายศักดิ์นัย นุ่มหนู ประธานกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ จ.ระยอง จันทบุรี และตราดเข้าร่วม

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก และบูรณาการองค์ความรู้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดไปสู่การกำหนดทิศทางอนาคตทุเรียนไทย และยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะองค์กรนิติบัญญัติ ได้รับทราบข้อมูลรวมทั้งข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพื้นที่กำหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผลไม้ทุเรียนที่รอบด้าน



โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอแก่ภาคเกษตรกรรม รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหายุ้งทุเรียนอ่อน รวมทั้งการสวมสิทธิ์ใบ GAP ของทุเรียนอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในทุเรียน ราคาปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชที่มีราคาแพง

ขณะที่นายศักดิ์นัย นุ่มหนู ประธานกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ เผยว่าทุเรียนของไทยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ 87,000-98,000 ล้านบาท ดังนั้น การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับทุเรียน รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกร รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตทุเรียน การสร้างมาตรฐานล้าง ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่ทั้งระบบเพื่อความยั่งยืน

จึงเป็นประเด็นสำคัญต่อการสร้างรายได้และการยกระดับมูลค่าสินค้าทุเรียนไทยให้สูงขึ้น รองรับการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน



ด้าน นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการพบสารแคดเมียมปนเปื้อนในทุเรียนที่ส่งไปประเทศจีน ว่า หลังเกิดกระแสข่าวดังกล่าว กรมกรมวิชาการเกษตร ได้เร่งเก็บตัวอย่างและเข้าตรวจสอบสภาพดิน และน้ำในแหล่งที่อ้างว่าเป็นแหล่งที่ตรวจพบทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้

รวมไปถึงการตรวจสอบสารแคดเมียมในเนื้อทุเรียน 2,000 ตัวอย่าง รวมทั้งตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นเหมืองแร่เก่า

"ผลปรากฏว่า สารแคดเมียมที่พบในดินและน้ำของประเทศไทยยังไม่เกินค่ามาตรฐาน CODEX (มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ) ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรขอยืนยันว่าค่าแคดเมียมในดิน น้ำ และในเนื้อทุเรียนของไทยไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งหลังจากนี้ กรมวิชาการเกษตรจะได้ดำเนินเก็บตัวอย่างสารเพิ่มเติมในคลัง และการตรวจสอบที่ป้ายข้าวทุเรียนด้วย" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว







